



# HƯỚNG DẪN AN TOÀN COVID

## DÀNH CHO CÁC NHÀ HÀNG Ở HẠT ALAMEDA

STOPWASTE

Từ Sở Y tế Môi trường và StopWaste của Hạt Alameda

### Dụng cụ ăn uống có thể tái sử dụng là An toàn, Được phép và Khuyến khích!

Sở Y tế Môi trường Hạt Alameda, phù hợp với Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, cho phép sử dụng các dụng cụ ăn uống có thể tái sử dụng khi được rửa, tráng và vệ sinh đúng cách. Do đại dịch COVID-19, việc sử dụng các dụng cụ ăn uống dùng một lần đã tăng mạnh. StopWaste khuyến khích sử dụng đồ có thể tái sử dụng bất cứ khi nào có thể để giảm chi phí, chất thải và rác thải, đồng thời cải thiện trải nghiệm của thực khách.



#### ✓ Cung cấp đồ dùng tái sử dụng cho dịch vụ ăn uống tại chỗ

- Đối với cả ăn uống trong nhà hoặc ngoài trời, đồ dùng có thể tái sử dụng như đĩa và cốc đều an toàn cho nhân viên và khách hàng miễn là chúng được rửa, tráng và vệ sinh đúng cách.
- Các vật dụng dùng chung giữa các khách hàng như thực đơn, giỏ bánh mì và chai lọ gia vị phải được khử trùng giữa những bữa tiệc.



#### ✓ Khuyến khích khách hàng- cung cấp đồ tái sử dụng

- Dụng cụ ăn uống có thể tái sử dụng do khách hàng cung cấp như cốc, đồ dùng, hộp đựng và túi đều an toàn và được phép theo quy định của bộ y tế.



#### ✓ Giảm Rác Thải Từ Dịch Vụ Mua Mang Đi

- Có thể sử dụng các trạm tự phục vụ với điều kiện là các mặt hàng không được đóng gói hoặc gói chung với nhau và máy cấp phát chỉ có thể cung cấp mặt hàng từng cái một.
- Đối với các đơn đặt hàng mang đi, Khuyến khích khách dùng túi tái sử dụng của họ hoặc không cần túi. Hãy nhớ rằng Quy định về túi tái sử dụng cho Hạt Alameda đang có hiệu lực.
- Nếu lựa chọn duy nhất của bạn là dụng cụ ăn uống dùng một lần, hãy chọn những đồ có thể phân hủy làm từ chất xơ và được Viện Sản phẩm Phân hủy Sinh học (BPI) chứng nhận.



### ★ Ưu đãi lên tới \$2.500 cho Dụng cụ có thể tái sử dụng & Hỗ trợ thực hành miễn phí

Doanh nghiệp của bạn hiện có sử dụng đồ đựng thức ăn dùng một lần để ăn uống tại chỗ và/hoặc mang đi không? Bạn có thể nhận được các dụng cụ ăn uống tái sử dụng trị giá tới \$2.500\* và các chi phí liên quan, chẳng hạn như nâng cấp nhà bếp, và các khoản phí và dịch vụ liên quan đến dụng cụ có thể tái sử dụng mang đi. Ngoài ra, bạn có thể nhận sự hỗ trợ kỹ thuật thực hành miễn phí từ đối tác phi lợi nhuận của StopWaste, như ReThink Disposable, để hướng dẫn bạn thực hiện quy trình.

**Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập [www.StopWaste.org/reusables](http://www.StopWaste.org/reusables) hoặc quét mã này →**

\*Số tiền khuyến khích thực tế phụ thuộc vào quy mô và mức độ phức tạp của dự án và khả năng sẵn có của quỹ

